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ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  มาเรือง ประธานสภาฯ จรูญ  มาเรือง  

2 นางมณทนา บัวอยู่  รองประธานสภาฯ มณทนา  บัวอยู่  

3 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. หมู่ที่  1 สงเมือง ผุยหัวโทน  
4 นายวิเชียร  ราศรี ส.อบต. หมู่ที่  1 วิเชียร  ราศร ี  
5 นายสมาน  วงษ์ทองดี ส.อบต. หมู่ที่  2 - ขาดประชุม 
6 นายธงไชย  ประจันทา ส.อบต. หมู่ที่  2 ธงไชย  ประจันทา  
7 นายสยาม  ศรีชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่  3 สยาม  ศรีชัยภูมิ  
8 นายประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต ส.อบต. หมู่ที่  3 ประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต  
9 นายสมศักดิ์  ชัยคณิช ส.อบต. หมู่ที่  4 สมศักดิ์  ชัยคณิช  

10 นายสมจิตร  ผุยค าผิ ส.อบต. หมู่ที่  4 สมจิตร  ผุยค าผิ  
11 นายวิบูรณ์ชัย  ใจอดทน ส.อบต. หมู่ที่  5 วิบูรณ์ชัย  ใจอดทน  
12 นายสิงห์ขร  สิงห์ลี ส.อบต. หมู่ที่  5 สิงห์ขร  สิงห์ลี  
13 นายสุทธิพงษ์  หารชัย ส.อบต. หมู่ที่  6 สุทธิพงษ์  หารชัย  
14 นายประยูร  ต่อสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประยูร  ต่อสกุล  
15 นายประมินทร์  จันทะกาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 ประมินทร์  จันทะกาว  
16 นายประสาท  ศรีวิจารย์ ส.อบต. หมู่ที่  8 ประสาท  ศรีวิจารย์  
17 นางสมจิตร  จุ้มนารินทร์ ส.อบต. หมู่ที่  8 สมจิตร  จุ้มนารินทร์  
18 นายวิจิตร  โสภูเขียว ส.อบต. หมู่ที่  9 - ขาดประชุม 
19 นายประยูร  ปนามะเส ส.อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร  ปนามะเส  
20 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 10 สง่า วรรณา  
21 นางหนูทิพย์  ทองม้วน ส.อบต. หมู่ที่  11 หนูทิพย์  ทองม้วน  
22 นายมานพ  นาคจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่  11 มานพ  นาคจันทร์  
23 นายกัน  อุทิตสาร ส.อบต. หมู่ที่  12 กัน  อุทิตสาร  
24 นายอุทิศ  บุตรเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่  13 อุทิศ  บุตรเพ็ง  
25 นายด ารงค์  จันทร์มา      ส.อบต. หมู่ที่ 13 ด ารงค์  จันทร์มา       
26 นายอัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว ส.อบต. หมู่ที่  14 อัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว  
27 นายภานุพงศ์  อิติปิ ส.อบต. หมู่ที่  14 ภานุพงศ์  อิติปิ  
28 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ ชลลดา  กุดแก้ว  

 
           /ผู้เข้าร่วมประชุม....  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวอรุณี   ธงเฉลิม นายก อบต.เจาทอง อรุณี   ธงเฉลิม  
2 นายกวี ป้อจัตุรัส รองนายก อบต.เจาทอง กวี ป้อจัตุรัส  
3 นายเมธี สวนไธสงค์ รองนายก อบต.เจาทอง เมธี สวนไธสงค์  
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4 นายศิวะ สุทธิพันธ์ุ เลขานุการนายก อบต.เจาทอง ศิวะ สุทธิพันธ์ุ  
5 นายรัฐพล  ดีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัฐพล  ดีนอก  
6 นายชาญณรงค์ คงโนนกอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ชาญณรงค์ คงโนนกอก  
7 นางสาวจรรยวรรณ สายทอง  - จรรยวรรณ สายทอง  
8 นายสิทธ์ิศักดิ์ ปิยะชินบัญชร ท้องถิ่นอ าเภอภักดีชุมพล สิทธ์ิศักดิ์ ปิยะชินบัญชร  
9 นางสาวศศิธร ยมโคตร เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ศศิธร ยมโคตร  

10 นายมาณพ ผุยม่อง ผู้อ านวยการกองช่าง มาณพ ผุยม่อง  
11 นางพัฒน์นรี กุดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พัฒน์นรี กุดแก้ว  
12 นางสาวแมว แก้วส่องศึก คนงานทั่วไป แมว แก้วส่องศึก  

 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  2 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      /ส าเนาการประชุม.... 

ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเปิด ประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันท่ี 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมาน วงษ์ทองดี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขาดประชุม 
2 นายวิจิตร โสภูเขียว ส.อบต.หมู่ 9 ขาดประชุม 
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อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
1.2 แนะน าท้องถิ่นอ าเภอภักดีชุมพล คนใหม่ นายสิทธิ์ศักด์ิ ปิยะชินบัญชร อายุ 41 ปี สมรสแล้ว    

และ มีบุตรสาว 2 คน ต าแหน่งเดิม ผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส (1ปีกว่า) พ้ืนเพเป็นคน อ.พล จ.
ขอนแก่น แต่เคยท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ปี ก่อนจะมาด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง
ท้องถิ่นอ าเภอ 

1.3 สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ขาดประชุม 2 คน ได้แก ่
1. นายสมาน วงษ์ทองดี ส.อบต.หมู่ 2  
2. นายวิจิตร โสภูเขียว         ส.อบต.หมู่ 9  

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 เมื่อ 

วันท่ี 2 เดือน กันยายนพ.ศ. 2562 
ประธานสภา อบต.เจาทอง ที่ประชุมไม่มีท่านใดขอแก้ไข/เพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 1 นี้ ก็ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นะครับ 
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562  
เมื่อวันท่ี 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

นางมณทนา บัวอยู่ ส.อบต.หมู่ 9  ขอให้แก้ไขช่ือนายมนตรี ก้อนเงินเป็นนายสุพล หน้า 6 ด้วยค่ะ 
นายประยูร ปนามะเส ส.อบต.หมู่ 10  ขอให้แก้ไขหน้า 6 เช่นกัน จากค าว่าเสาไฟ เปลี่ยนเป็นหมุด ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.เจาทอง เลขานุการสภาได้แก้ไขข้อความ/ค า ตามที่ประชุมเห็นชอบแล้วและไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอ 

แก้ไขเพิ่มเติมอีกผมก็จะขอมติที่ประชุมรับรองความถูกต้องด้วยครับ 
มติ-ที่ประชุมรับรอง 

      /ระเบียบวาระ........... 
ระเบียบวาระที่ 3 การขอสภา อบต.เจาทองรับทราบการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้นเพ่ือ

อยู่อาศัยและการพาณิชย์ 
ประธานสภา อบต.เจาทอง ขอเชิญนางสาวจรรยวรรณ สายทอง ผู้ร้องขอต่อสภา อยู่บ้านเลขที่ 130 หมู่ 7 ต.บ้านบัว  

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ 
นางสาวจรรยวรรณ สายทอง ดิฉันขอก่อสร้างอาคารนี้เพื่อจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งมี 2 สาขา อยู่ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ และ 

อ.หนองบัวแดง ปัจจุบันจึงมาเปิดสาขาที่ 3 ที่ อ.ภักดีชุมพล (บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก) มี
ความประสงค์ขอก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ช้ัน เนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้น 1-0-20 (1 ไร่ 20 วา²) เพื่อ
การพาณิชย์และอยู่อาศัยที่ หมู่ 14 บ้านลาดไทรทอง ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ และได้ส่ง
แบบแปลนอาคารก่อสร้างแก่กองช่าง (ผอ.กองช่าง)แล้วค่ะ 

นายมาณพ ผุยม่อง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.เจาทอง ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในการขอสภา อบต.เจาทองรับทราบการขอ
ก่อสร้างอาคารเพื่อจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและเป็นที่อยู่อาศัยด้วยน้ัน ในพื้นที่ของต าบลเจาทอง 
หน่วยงานป่าไม้เป็นเจ้าของพื้นที่ (ที่ดิน) ซึ่งเมื่อผ่านที่ประชุมสภาในการรับทราบแล้ว ทาง
ผู้ประกอบการก็ต้องไป ด าเนินการขออนุญาตต่อกับป่าไม้ต่อไปถ้าเป็นหน่วยงานราชการที่จะท า
การก่อสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ไม่ต้องขอรับทราบแต่อย่างใดครับ 
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ประธานสภา อบต.เจาทอง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะติดใจซักถามเพิ่มเติมเพราะผู้ประกอบการและ ผอ.กองช่างได ้
อธิบายเป็นที่เข้าใจแล้วต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

มติที่ประชุม รับทราบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ของ ส.อบต.เจาทอง  

นายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ 3 อยากให้ทาง อบต.ไปเอาแมลงต่าง ๆ ออกจากฝาแก้วครอบหลอดไฟมีแมลงมากท า
ให้แสงไฟไม่สว่างด้วยครับ 

นายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต.หมู่ 4 ผมเคยอภิปรายมาแล้วว่าในช่วงฤดูฝนไม่อยากให้อบต.ของเราออกไปซ่อมแซมถนน 
แต่ในช่วงนี้ฤดูฝนออกไปแล้วก็อยากให้รีบออกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรทุกเส้นทุกหมู่บ้านด้วย
ครับ และขอขอบคุณช่างไฟของ อบต.ที่ได้ออกไปซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านของผมทุกจุดที่แจ้งมาตอนนี้ก็
สว่างเป็นปกติทุกที่แล้ว 

นายประยูร ต่อสกุล  ส.อบต.หมู่ 6 ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกที่ส่งช่างไฟไปแก้ไขไฟฟ้าบ้านผมจนสว่างไสวหมดทุกจุด
แล้วครับ 

นางมณทนา บัวอยู่ ส.อบต.หมู่ 9 สืบเนื่องจากที่เสนอกระทู้ครั้งที่แล้วเรื่องถนนช ารุดเขตรอยต่อหมู่ 13 เส้นไร่นายสุ
พล ก้อนเงิน เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา เส้นน้ันและท่อ คสล.ยังอยู่ก็ขอ 

     /เพียงให้...... 

เพียงให้รถแบ็คโฮเข้าไปวางท่อเดิมให้ใหม่เท่านั้นค่ะ ดิฉันมีข้อเสนอแนะท่านสมาชิกสภาที่อยากได้
โครงการที่ต้องใช้งบเยอะแต่ไม่สามารถขอจาก อบต.ได้เนื่องจาก อบต.เรามีงบน้อยอยู่แล้วทาง
เจ้าหน้าที่จากส านักทรัพยากรน้ า เขตขอนแก่นแนะน าว่าให้เสนอโครงการผ่าน อบต.เราน่ีล่ะ ซึ่ง
หมู่ 9 ก าลังเสนอโครงการของบประมาณจากเขาอยู่ตอนนี้ตรงวัดป่าสังข์ทองค่ะ เขาให้เตรียม
พื้นที่ประมาณ 1 กิโลเมตรจากฝายน้ าล้นที่ช ารุดตรงหมู่ 9 ค่ะ เขาจะมาท าฝายกักเก็บน้ าให้และ
ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้ด้วยโดยมีท่อต่อให้จะใช้งบประมาณหลายล้านบาท 

นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ 10 ผมอยากขอให้ท าโครงการดินยางพาราในเส้นทางของหมู่ 10 เพราะถนนบ้านผม
ล าบากมากครับ ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อีกเรื่องก็ขอขอบคุณเรื่องไฟฟ้า ท่าน
นายกก็ได้ให้ช่างไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว อีกเรื่องถนน คสล.ตรงไร่นายวิมล ก าไรเงิน ตอนนี้น้ า
เซาะถนนช ารุดหมดแล้วเหลือแต่ท่อก็ขอให้แจ้งท่านผู้บริหารได้ทราบไว้นะครับและเส้นทางไปวัด
ป่าสังข์ทองตรงไปเมรุเผาศพ ผมเห็นช ารุดเป็นร่องลึกมากก็อยากน าเรียนว่าล าบากมากครับ อีก
เรื่องถ้าจะด าเนินการธนาคารน้ าใต้ดินที่ หมู่ 10 มีประชาชนพร้อมให้ที่/คลองในที่ของตนท าได้
ครับเป็นที่ของนายสกุล บุตรดี คนหมู่ 9 แต่มีที่อยู่ หมู่ 10 โซนตะวันตกของหมู่บ้าน อีกที่หนึ่งอยู่
ตรงไร่นางลัดดา มีชัย มีเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่ ที่ตรงนั้นก็เป็นอ่างน้ าอยู่แล้ว ผมได้เคลียร์ที่กับ
ชาวบ้านไว้เรียบร้อยแล้วครับ 

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต.หมู่ 12 ปัญหาของบ้านผมเรื่องการสัญจรไป-มาของเกษตรกรหรือพื้นที่ถนนทาง
การเกษตรล าบากอยู่ครับ ถ้ามีงบฉุกเฉินก็ขอให้ไปซ่อมทุกหมู่บ้านละครับ อีกเรื่องไฟฟ้าหมู่บ้าน
ดับอยู่จุดเดียวเท่านั้นครับ เคยแก้ไขแล้วแต่ก็ยังดับอีกครับ 



5 
 

นายก อบต.เจาทอง เนื่องจากดิฉันมีธุระไปร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวงของพระภิกษุ/สามเณรทั้ง 4 ต าบล ณ 
วัดห้วยหินฝนต าบลวังทอง ซึ่งก าหนดให้ต าบลเจาทองเป็นเจ้าภาพตามโครงการนี้ ดิฉันก็ขอเชิญ
ท่านสมาชิกทุกท่านไปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะ 
- ขอเชิญร่วมบุญกับสถานีต ารวจภูธรภักดีชุมพล วันที่ 17 ตุลาคม 2562 
- ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีของโรงพยาบาลภักดีชุมพลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
- ขอเชิญร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ณ 

หอประชุมอ าเภอภักดีชุมพล วันที่ 13 ตุลาคม 2562 
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้กาชาดจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอ าเภอภักดีชุมพล วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2562 
 
 

/ประธานสภา.... 

ประธานสภา อบต.เจาทอง  เมื่อท่านนายกขอยกยอดการตอบกระทู้ครั้งนี้ไปตอบในการประชุมครั้งต่อไป มีสมาชิกสภาท่าน 
ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ? ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมไม่ขัดข้องประการใดนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะ 
อภิปรายซักถามเรื่องใดต่อไปแล้ว ผมก็ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลาประมาณ  14.00 น. 
 
(ลงช่ือ)  ชลลดา กุดแก้ว     ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นางสาวชลลดา กุดแก้ว)  
   เลขานุการสภา อบต. เจาทอง  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  1. นางสมจิตร จุ้มนารินทร ์
     2. นายสมจิตร  ผุยค าผิ 
     3.นายสยาม  ศรีชัยภูมิ 
     4.นายประมินทร์ จันทะกาว 
  5.นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน 

 
 
 
(ลงช่ือ)    จรูญ  มาเรือง    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

     ( นายจรูญ  มาเรือง )  
   ประธานสภา  อบต.เจาทอง  
 
 
 



6 
 
 
 


